

บทที่ 4

การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาโครงสร้างระบบการจัดหมู่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน และระบบทศนิยมของดิวอี้ รวมทั้งเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของระบบการจัดหมู่ทั้งสามเพื่อใช้กับหนังสือกฎหมายไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาโครงสร้างของระบบการจัดหมู่ทั้งสามจากเอกสาร ดังปรากฏในบทที่ 2 และทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บรรณารักษ์จัดหมู่และทำบัตรรายการหนังสือภาษาไทยจำนวน 7 ท่าน รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเลขหมู่จากบัตรรายการหนังสือภาษาไทยในห้องสมุดกฎหมายจำนวน 3 แห่ง ในรูปของตารางเปรียบเทียบ 2 แบบ คือ

1. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการจัดหมู่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน และระบบทศนิยมของดิวอี้ จากประสบการณ์ของบรรณารักษ์จัดหมู่และทำบัตรรายการหนังสือภาษาไทยในห้องสมุดจำนวน 7 แห่ง คือ

- 1.1 ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา
- 1.2 ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 1.3 ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 1.4 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 1.5 ห้องสมุดรัฐสภา
- 1.6 หอสมุดกลาง กระทรวงยุติธรรม
- 1.7 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. เปรียบเทียบเลขหมู่จากการสำรวจบัตรรายการหนังสือภาษาไทยของห้องสมุดกฎหมายจำนวน 3 แห่ง คือ

- 2.1 ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา ใช้ระบบการจัดหมู่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- 2.2 ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้ระบบหอสมุดรัฐสภา

อเมริกัน

2.3 หอสมุดกลาง กระทรวงยุติธรรม ใช้ระบบทศนิยมของดิวอี้

โดยใช้หัวเรื่องภาษาไทยสาขานิติศาสตร์ในส่วนที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหัวเรื่องภาษาไทยที่บรรณารักษ์จัดหมู่และทำบัตรรายการภาษาไทยในห้องสมุดกฎหมายนิยมเลือกใช้และกำหนดเป็นหัวเรื่องในการทำบัตรรายการเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้เลือกเฉพาะหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหนังสือกฎหมายไทยจำนวน 676 หัวเรื่องเท่านั้น

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1

จากการสัมภาษณ์บรรณารักษ์จัดหมู่และทำบัตรรายการหนังสือภาษาไทยในห้องสมุดทั้ง 7 แห่งในส่วนของข้อมูลเบื้องต้น ปรากฏว่าบรรณารักษ์ทั้ง 7 คนมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และไม่มีบรรณารักษ์คนใดมีการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์เพิ่มเติม ห้องสมุดทั้ง 7 แห่งใช้ระบบการจัดหมู่เพื่อเก็บหนังสือกฎหมายดังนี้

ตารางที่ 4 ระบบการจัดหมู่หนังสือกฎหมายของห้องสมุด 7 แห่ง

ห้องสมุด	ระบบการจัดหมู่หนังสือซีลเลอร์	การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน	ระบบศรนิยมของดิอาอี
1. ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา	/		
2. ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	/		
3. ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	/	/	
4. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		/	
5. ห้องสมุดรัฐสภา		/	
6. หอสมุดกลาง กระทรวง ยุติธรรม			/
7. สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			/

จากตารางที่ 4 ห้องสมุดที่ใช้ระบบการจัดหมู่หนังสือซีลเลอร์มีจำนวน 2 แห่ง คือ ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดที่ใช้การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันมีจำนวน 2 แห่งคือ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และห้องสมุดรัฐสภา ห้องสมุดที่ใช้ทั้งระบบการจัดหมู่หนังสือซีลเลอร์และการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันมีจำนวน 1 แห่งคือ ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนห้องสมุดที่ใช้ระบบศรนิยมของดิอาอีมี 2 แห่งคือ หอสมุดกลาง กระทรวงยุติธรรม และสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการให้เลขหมู่หนังสือกฎหมายไทย

ห้องสมุด	เนา (SC)	นิติฯ จพ. (SC)	นิติฯ มธ. (LC)	มธ. (LC)	รัฐสภา (LC)	ยธ. (DC)	จพ. (DC)
1. ความสมบูรณ์ของโครงสร้างระบบการจัดหมู่สำหรับหนังสือกฎหมายไทย	1. ค่อนข้างสมบูรณ์แต่ยังขาดกฎหมายใหม่	1. ขาดเนื้อหาในบางเรื่อง	-	1. ยังไม่มีเลขหมู่เฉพาะสำหรับกฎหมายไทย	1. เนื้อหาบางเรื่องให้รายละเอียดซับซ้อนมาก	1. ขาดเนื้อหาบางเรื่องที่เป็นกฎหมายใหม่	1. ขาดเนื้อหาบางเรื่อง
2. การเรียงลำดับเนื้อหากฎหมายไทย	2. เรียงลำดับตามเนื้อหากฎหมายของไทยดี	2. เรียงลำดับตามเนื้อหากฎหมายไทย	2. ไม่เรียงลำดับ	2. ไม่เรียงลำดับและมีไม่มากนัก	2. เนื้อหาบางเรื่องกระจายไปอยู่หมวดอื่น	2. ไม่มีปัญหา	2. ไม่ค่อยเรียงลำดับ
3. สัญลักษณ์	3. ง่ายแก่การจดจำ	3. ง่ายแก่การจดจำและค้นหา	3. ไม่มีปัญหา	3. ไม่มีปัญหา	3. ไม่มีปัญหา	3. ไม่มีปัญหา	3. ไม่มีปัญหา
4. การกระจายเลขทศนิยมหรือการให้ตารางช่วย	4. ง่ายแก่การใช้และมีไม่มากนัก	4. ง่ายแก่การใช้และมีไม่มากนัก	-	4. มีตารางช่วยมาก	4. ไม่ค่อยใช้ตารางมากนัก	4. ง่ายต่อการอ้างอิง	4. ง่ายต่อการอ้างอิง
5. ศัพท์ทางกฎหมาย	5. ตรงกับกฎหมายไทย	5. ตรงกับกฎหมายไทย	-	5. ไม่ตรงกับกฎหมายไทย	5. ไม่ตรงกับกฎหมายไทยและมีน้อยเกินไป	5. น้อยเกินไปพอเพียง	5. น้อยเกินไปและคำศัพท์ไม่ค่อยตรงกับกฎหมายไทย
6. ดรรชนี	6. ไม่มีดรรชนี	6. ไม่มีดรรชนี	-	6. มีน้อยเกินไป	6. ไม่มีปัญหา	6. น้อยเกินไป	6. น้อยเกินไป



หมายเหตุ	SC	= ระบบการจัดหมู่หนังสือซีลเลอร์
	LC	= ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
	DC	= ระบบทัศนียภาพของดิไอ้
	เนา	= ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา
	นิติฯ จพ.	= ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	นิติฯ มธ.	= ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	มธ.	= สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	รัฐสภา	= หอสมุดรัฐสภา
	ยธ.	= หอสมุดกลาง กระทรวงยุติธรรม
	จพ.	= สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากตาราง 5 ในเรื่องความสมบูรณ์ของโครงสร้างระบบการจัดหมู่สำหรับหนังสือกฎหมายไทย บรรณารักษ์ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา และบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งใช้ระบบการจัดหมู่หนังสือซีลเลอร์ให้ความเห็นพ้องกันว่าค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ยังคงขาดเนื้อหาที่เป็นกฎหมายใหม่ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งใช้ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันไม่ออกความเห็น บรรณารักษ์ของห้องสมุดอีก 2 แห่งที่ใช้ระบบการจัดหมู่เดียวกันนี้คือ บรรณารักษ์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความเห็นว่าไม่มีเลขหมู่เฉพาะสำหรับกฎหมายไทย และบรรณารักษ์ห้องสมุดรัฐสภาให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้ว่า เนื้อหาบางเรื่องให้รายละเอียดซับซ้อนมาก ส่วนบรรณารักษ์ห้องสมุดรัฐสภาให้ความเห็นว่ายังขาดเนื้อหาบางเรื่องที่เป็นกฎหมายใหม่

ในเรื่องการเรียงลำดับเนื้อหากฎหมายไทย บรรณารักษ์ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหอสมุดกลางกระทรวงยุติธรรม ให้ความเห็นพ้องกันว่าระบบที่ใช้เรียงตามลำดับเนื้อหาตามกฎหมายไทยดี ไม่มีปัญหา ส่วนบรรณารักษ์ของห้องสมุดอีก 4 แห่ง คือ ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดรัฐสภา สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นพ้องกันว่าระบบการจัดหมู่ที่ใช้ไม่เรียงลำดับเนื้อหาตามแบบกฎหมายไทย

บรรณารักษ์ของห้องสมุดทุกแห่งที่สัมภาษณ์ให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบการจัดหมู่ที่ใช้อยู่เหมือนกันว่า ไม่มีปัญหา ง่ายแก่การจดจำและค้นหา

ในเรื่องของการกระจายเลขทศนิยมหรือการใช้ตารางช่วย บรรณารักษ์ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาและบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นพ้องกันว่าระบบที่ใช้นี้มีการกระจายเลขทศนิยมและการใช้ตารางช่วย ง่ายแก่การใช้ และมีไม่มากนัก บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ให้ความเห็นในกรณีนี้ บรรณารักษ์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความเห็นว่าระบบที่ใช้นี้มีตารางช่วยมาก บรรณารักษ์ห้องสมุดรัฐสภาระบุว่าไม่ค่อยใช้ตารางมากนัก ส่วนบรรณารักษ์หอสมุดกลาง กระทรวงยุติธรรมและบรรณารักษ์สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นพ้องกันว่า ตารางและการกระจายของเลขทศนิยมในระบบที่ใช้นี้ ง่ายต่อการใช้

บรรณารักษ์ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา และบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นพ้องกันในเรื่อง ศัพท์กฎหมายในระบบการจัดหมู่ที่ใช้นี้ว่าตรงกับกฎหมายไทย บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ออกความเห็นในเรื่องนี้ บรรณารักษ์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องสมุดรัฐสภา และสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นพ้องกันว่าระบบการจัดหมู่ที่ใช้นี้มีคำศัพท์ที่ไม่ค่อยตรงกับกฎหมายไทย และมีน้อยเกินไป ไม่เพียงพอ ส่วนบรรณารักษ์หอสมุดกลาง กระทรวงยุติธรรมให้ความเห็นเพียงว่าคำศัพท์ทางกฎหมายในระบบที่ใช้นี้มีน้อยเกินไป ไม่เพียงพอ

ในเรื่องของดรรชนี ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยระบุนว่าระบบการจัดหมู่ที่ใช้นี้ไม่มีดรรชนี บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ให้ความเห็นในเรื่องนี้ บรรณารักษ์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรณารักษ์หอสมุดกลาง กระทรวงยุติธรรม และบรรณารักษ์สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่า ดรรชนีของระบบการจัดหมู่ที่ใช้นี้มีน้อยเกินไป ไม่เพียงพอ แต่บรรณารักษ์ห้องสมุดรัฐสภาระบุว่า ไม่มีปัญหานในเรื่องนี้

ตาราง 6 เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของระบบการจัดหมู่หนังสือซีลเลอร์ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน และระบบทศนิยมของดิวอี้ จากความคิดเห็นของบรรณารักษ์

	SC	LC	DC
ข้อดี	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีความสมบูรณ์ของโครงสร้าง เชื่อมต่อการจัดหมู่หนังสือกฎหมายไทย 2. มีการเรียงลำดับเนื้อหาตามแบบกฎหมายไทย 3. สัญลักษณ์ง่ายแก่การจดจำ 4. การกระจายเลขทศนิยมและการใช้ตารางช่วยง่ายแก่การใช้ 5. คำศัพท์ทางกฎหมายตรงกับกฎหมายไทย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีสัญลักษณ์ง่ายแก่การจดจำและค้นหา 2. มีตารางช่วยมาก 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีสัญลักษณ์ง่ายแก่การจดจำและค้นหา 2. ตารางช่วยง่ายแก่การใช้
ข้อเสีย	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีตรรกะ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีเลขหมู่สำหรับกฎหมายไทย 2. เนื้อหาไม่เรียงลำดับ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงสร้างของระบบการจัดหมู่ในหมวดกฎหมายไม่สมบูรณ์ ขาดเนื้อหาในบางเรื่อง 2. เนื้อหาไม่เรียงลำดับตามแบบกฎหมายไทย

ตาราง 6 (ต่อ)

	SC	LC	DC
ข้อเสีย		3. คำศัพท์กฎหมายไม่ตรงกับกฎหมายไทย 4. ดรรชนีมีคำศัพท์สำหรับค้นเลขหมู่ทางกฎหมายน้อย	3. คำศัพท์กฎหมายไม่ตรงกับกฎหมายไทยและมีน้อย 4. ดรรชนีมีคำศัพท์สำหรับค้นหาเลขหมู่ทางกฎหมายน้อย

บรรณารักษ์ห้องสมุดที่ใช้ระบบการจัดหมู่หนังสือซีลเลอร์ทั้ง 2 แห่ง คือ ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา และห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญถึงข้อดีของระบบการจัดหมู่ที่ใช้ว่า ระบบการจัดหมู่หนังสือซีลเลอร์มีข้อดี คือ มีโครงสร้างของระบบการจัดหมู่ที่สมบูรณ์และเอื้อต่อการจัดหมู่หนังสือกฎหมายไทยมาก แม้วางขาดเลขหมู่สำหรับกฎหมายที่เกิดขึ้นใหม่ แต่บรรณารักษ์แก้ปัญหาด้วยการเติมเลขหมู่เพิ่มจากช่วงเลขหมู่ที่เว้นว่างไว้ การเรียงลำดับเนื้อหาตามแบบกฎหมายไทยดี สัญลักษณ์เป็นตัวเลขทศนิยมสามตำแหน่ง ทำให้ง่ายแก่การจดจำและค้นหา การกระจายเลขทศนิยมเป็นแบบง่าย ๆ และมีเลขแบบแผนช่วยแยกประเภทของหนังสืออีกจำนวนหนึ่งเป็นเลขสำหรับใช้กับหนังสือทางด้านกฎหมายได้ดีและง่ายแก่การใช้ คำศัพท์ทางกฎหมายส่วนใหญ่ตรงกับกฎหมายไทย จึงไม่เป็นปัญหากับการใช้ ข้อเสียของระบบนี้คือ ไม่มีดรรชนีช่วยค้นหาเลขหมู่ แต่ไม่เป็นปัญหากับบรรณารักษ์ เนื่องจากความชำนาญของบรรณารักษ์เอง และการเรียงหมวดหมู่ก็เรียงตามลำดับเนื้อหากฎหมายไทย

บรรณารักษ์ของห้องสมุดที่ใช้การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน คือ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และห้องสมุดรัฐสภาให้ความสำคัญถึงข้อดีของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน คือ มีสัญลักษณ์เป็นอักษรโรมันร่วมกับตัวเลข ง่ายแก่การจดจำและค้นหา และมีตารางช่วยมาก ทำให้กระจายเลขหมู่ได้ละเอียด

แต่ระบบนี้มีข้อเสียที่สำคัญ คือยังไม่มีการจัดทำเลขหมู่สำหรับหมวดกฎหมายไทย จึงต้องจัดหนังสือกฎหมายไทยกระจายไปตามหมวดต่าง ๆ ซึ่งมีผลทำให้หนังสือกฎหมายไทยไม่จัดเรียงตามลำดับเนื้อหากฎหมายไทย เช่น หนังสือประมวลกฎหมายจะจัดไว้ที่หมวด K แต่หนังสือเรื่องเกี่ยวกับความผิดทางอาญาซึ่งเป็นเรื่องย่อยในประมวลกฎหมายอาญา กลับต้องจัดแยกไว้ที่หมวด HV ซึ่งเป็นเรื่องทัณฑวิทยา ทำให้ไม่สะดวกแก่ผู้ต้องการค้นหาหนังสือเหล่านี้ คำศัพท์กฎหมายไม่ค่อยตรงกับกฎหมายไทย และข้อเสียประการสุดท้ายคือ ดรชชนี้มีคำศัพท์สำหรับค้นเลขหมู่ทางกฎหมายน้อย ทำให้ไม่สะดวกแก่การค้นหาเลขหมู่

บรรณารักษ์ที่ใช้ระบบทศนิยมของดิวอี้ คือ บรรณารักษ์หอสมุดกลาง กระทรวงยุติธรรม และบรรณารักษ์สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นถึงข้อดีของระบบนี้ว่า มีสัญลักษณ์ง่ายแก่การจดจำและค้นหา มีตารางง่ายแก่การใช้ ระบบนี้มีข้อเสียคือ โครงสร้างของระบบการจัดหมู่ในหมวดกฎหมายไม่สมบูรณ์ยังคงขาดเนื้อหาในบางเรื่อง เนื้อหาไม่เรียงลำดับตามแบบกฎหมายไทย และด้วยเหตุผลนี้ทำให้หอสมุดกลาง กระทรวงยุติธรรมจัดทำแผนการจัดหมู่หมวด 343 และ 347 สำหรับประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขึ้นใช้จัดหมู่หนังสือกฎหมายไทย นอกจากนี้คำศัพท์ทางกฎหมายของระบบการจัดหมู่ก็ไม่ค่อยตรงกับกฎหมายไทย และมีน้อย และดรชชนี้มีคำศัพท์สำหรับค้นหาเลขหมู่ทางกฎหมายน้อย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้วิจัยทำการสำรวจเลขหมู่จากบัตรรายการหนังสือภาษาไทยจากห้องสมุดกฎหมายจำนวน 3 แห่ง และนำเลขหมู่ของระบบการจัดหมู่หนังสือซิลเลอร์ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน และระบบทศนิยมของดิวอี้ที่ได้จากการสำรวจรวมกับเลขหมู่ ซึ่งผู้วิจัยกำหนดเพิ่มเติมไว้ในกรณีที่ยังว่าง เรื่องตามเกณฑ์ไม่มีการให้เลขหมู่ไว้ในบัตรรายการทั้ง 3 ห้องสมุด แต่ปรากฏเลขหมู่ในระบบการจัดหมู่เปรียบเทียบกับเกณฑ์หัวข้อเรื่องที่กำหนดไว้ เฉพาะ เลขหมู่ของระบบทศนิยมของดิวอี้ ผู้วิจัยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ช่อง คือ ช่องสำหรับเลขหมู่ของระบบทศนิยมของดิวอี้ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 17 และเลขหมู่จากแผนการจัดหมู่หมวด 343 และ 347 สำหรับหนังสือกฎหมายไทยของหอสมุดกลางกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นระบบการจัดหมู่ที่หอสมุดกลางกระทรวงยุติธรรมมาใช้จัดหมู่หนังสือ กับช่องสำหรับ

เลขหมู่ของระบบทศนิยมของดิวอี้ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 20 ทั้งนี้เนื่องจาก หอสมุดกลาง กระทรวงยุติธรรม เป็นห้องสมุดกฎหมายแห่งเดียวที่ใช้ระบบทศนิยมของดิวอี้ แต่ไม่ได้ใช้ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 20 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดและได้มีการเปลี่ยนแปลง เลขหมู่ในหมวด 340 ไปอย่างมาก

ในการแสดงที่มาของ เลขหมู่ ผู้วิจัยขอใช้สัญลักษณ์ดังนี้

- ก = ระบบการจัดหมู่หนังสือซีลเลอร์ ฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 1964
- ข = ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หมวด J ฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 1988
- ค = ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หมวด H ฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 1988
- ง = ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หมวด K ฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 1977
- จ = ระบบทศนิยมของดิวอี้ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 17 ปี ค.ศ. 1965
- ฉ = แผนการจัดหมู่หมวด 343 และ 347 สำหรับหนังสือกฎหมายไทยของหอสมุดกลาง กระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ 1. สำหรับเลขหมู่ที่ไม่มีสัญลักษณ์ใด ๆ หมายถึง เลขหมู่ที่ได้จากการสำรวจบัตรรายการหนังสือภาษาไทยในห้องสมุดกฎหมายจำนวน 3 แห่ง

2. เลขหมู่ในช่องระบบทศนิยมของดิวอี้ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 20 เป็นเลขหมู่ที่ผู้วิจัยกำหนดให้จาก ระบบทศนิยมของดิวอี้ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 20 ปี ค.ศ. 1989

ตาราง 7 การเปรียบเทียบเลขหมู่ของระบบการจัดหมู่หนังสือซีแอลอาร์ ระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกันและระบบทศนิยมของดิวอี้ กับเกณฑ์หัวข้อเรื่องภาษาไทยสาขานิติศาสตร์

หัวข้อเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซีแอลอาร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
<u>กฎหมายรัฐธรรมนูญ</u>				
1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ	010	JF56	342	342
	910	JQ1743		
		K3150		
2. การประชุมแบบรัฐสภา	-	JQ1743	328.59305	328.35
3. การประชุมระหว่างประเทศ	-	-	-	-
4. การประชุมรัฐสภา	-	JQ1743	328.59305	328.35
5. การลงคะแนนเสียง	941	JQ1743	324.24 ^จ	324.65
6. คณะรัฐมนตรี	912	JF331 ^ข	351	351.001
7. คณะราษฎร	912	JF331 ^ข	342.09	342.06
8. ความเสมอภาค	-	-	-	-
9. ตุลาการรัฐธรรมนูญ	914 ^ก	K3174	347.9701	342.02
10. ตุลาการรัฐธรรมนูญ, คณะ	914 ^ก	K3174	347.9701	342.02
11. ไทย-รัฐธรรมนูญ	105	JQ1742	342	342
	108		342.593	
12. นายกรัฐมนตรี	912	-	923.2	351.003 ^ค
13. นิติบัญญัติ	210 ^ก	JF496	328 ^จ	342.05
		JQ1747		328.593

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
14. ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน, คณะ	912	JF1820	344 ^จ	342.06
15. ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน, คณะ-คำสั่ง	912	JF1820	344 ^จ	342.06
16. ปฏิวัติ	912	JF1820	344 ^จ	342.06
17. ปฏิวัติ, คณะ	912 ^ก	JF1820	344 ^จ	342.06
18. ปฏิวัติ, คณะ-ประกาศ	- 912 ^ก	HD7942.5 HD8700.57 LB2767	344 ^จ	342.06
19. ประชาธิปไตย	902 910	JC433	321.8 158.4	321.87
20. พรรคการเมือง	902	JQ1743 JQ1749	324.2	324.2
21. รัฐธรรมนูญ	910	JC56 JF101	342 342.593	342
22. รัฐธรรมนูญ-การร่าง	910	JC56	342	342
23. รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ	911.5	K3165 ^ง	342	342
24. รัฐบาล	912	JX4044	321.8	342.04
25. รัฐบาลทหาร	912	JF1820 ^ข	344	342.06

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
26. รัฐบาลพลเรือน	912	JF1525 ^ป	321.8 ^จ	342.04
27. รัฐประหาร	-	-	344	342.06
28. รัฐมนตรี	912	JF331 ^ป	923.2	351.004
29. รัฐสภา	913	JQ517	050	328.3
		JQ1747		
30. รัฐสภา-การประชุม	913	JQ1747	328.59305	328.35
31. รัฐสภา-ไทย-รายงานการ ประชุม	913	JQ1747	328.59305	328.35
32. เลือกตั้ง	910	JQ1749	324	324.6
	941	JS1745	342	342.07
33. วุฒิสมาชิก	-	JQ1747	328.33 ^จ	328.33
34. สภานิติบัญญัติ	913	JQ1747	328 ^จ	328.32
35. สมาชิกผู้แทนราษฎร	-	JQ1749	328.33 ^จ	328.33
36. สิทธิของบางชน	325 ^ก	JC571 ^ป	341.01 ^จ	342.02
	910 ^ก			
37. สิทธิทางการเมือง	910 ^ก	JC56 ^ป	323.5 ^จ	323.5
38. สิทธิทางแพ่ง	325 ^ก	JC571 ^ป	323.4 ^จ	323.4
39. เสรีภาพ	800	JC585	323.44	323.44
40. เสรีภาพส่วนบุคคล	-	K5452	323.43 ^จ	323.44

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทัศนียมของดาวี่	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
<u>กฎหมายปกครอง</u>				
41. กฎหมายปกครอง	200	DS562	342	342.04
	930	JE305	350	342.08
		JF1571	350.593	
		JQ1745		
42. กฎหมายป้องกันการกระทำ อันเป็นคอมมิวนิสต์	-	HX837.15	-	-
43. กระบวนการยุติธรรม	010	K3412	350.88 ^จ	351.88
	284	K5029		
		HV7924		
		JQ1746		
		JQ1748		
44. กฤษฎีกา, สำนักงานคณะ กรรมการ	035	JF1571	340	351.88
			350.88	
45. กระจายอำนาจปกครอง	-	-	-	-
46. การจัดส่วนราชการ	940.2	JQ1746	350	350
47. การจ้อราษฎ์บังหลวง	824	JQ1745	346.13	364.132
	855		351.98	

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทัศนียมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
48. การบริหารรัฐกิจ	930	JE1358	350	350
	940		351.04	
49. การบริหารรัฐกิจ, การปฏิรูป -		-	-	-
50. การบริหารรัฐกิจ-ส่วนกลาง	930	JS7415	351 ^จ	351
		JF1358		
51. การบริหารรัฐกิจ-ส่วนตำบล	930	JS7401-7408 ^ป	352.009 ^จ	352.0593
52. การบริหารรัฐกิจ-ส่วนท้องถิ่น	930	JS7401-7408 ^ป	352	352
53. การบริหารรัฐกิจ-ส่วนภูมิภาค	930	JS7401-7408 ^ป	354.593	352
54. การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ -		-	-	-
55. การบริหารราชการ	930	JF1358 ^ป	350 ^จ	350
	940			
56. การบริหารราชการ-ส่วน จังหวัด	930	JS7401-7408 ^ป	352	352
57. การแบ่งแยกอำนาจ	-	JF251	-	-
		JF701		
		JQ1746		
58. การแบ่งส่วนราชการ-ฝ่าย พลเรือน	930	JF1358 ^ป	350	350
	940			
59. การปกครอง	930	JQ1745	350	320

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
60. การปกครอง, การปฏิรูป	-	-	-	-
61. การปกครองท้องถิ่น	930	JS7401-7408 ^ป	352	352
62. การปกครอง เปรียบเทียบ	-	JF56 JS7415		
63. การปฏิบัติราชการ	940	-	-	-
64. การจัดตั้งศาล	180	JQ1748	347.9112	347.01
65. การเมืองและการปกครอง	822 930	JA81	320	320
66. การโอนเป็นของรัฐ	-	K7207	-	343.025
67. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน	-	-	-	-
68. ชำรราชการ	010 910 940	JQ1746	349.59308	331.795 351.001
69. ชำรราชการการเมือง	-		351.1	351.003 351.004
70. ชำรราชการฝ่ายตุลาการ	200	JQ1748	350.88	351.88
71. ชำรราชการฝ่ายปกครอง	930	JQ1745	350 ^จ	351
72. ชำรราชการพลเรือน	940	JQ1746	351.1	351.001

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อ	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดาวี่	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
73. ข้าราชการรัฐสภา	-	JQ1740-1749	328.33	328.33 351.004
74. ข้าราชการและนักการเมือง	-	JQ1740-1749	351.1	351.003
75. ข้าราชการและพนักงาน	940	JQ1746	350 ^จ	351
76. ข้าราชการอัยการ	210	JQ1748	350.88	351.88
77. ข้าหลวงยุติธรรม	-	-	-	-
78. คณาพิภพศาสตร์-การปกครอง ท้องถิ่น	930	JS7401-7408	-	-
79. ตำรวจ, กรม	-	HV8252 ^ก	351.7 ^จ	351.74
80. เทศบัญญัติ	963.2	JS7415 ^ข JS7401-7408	352 ^จ	352
81. เทศบาล	195 920 940	JS7401	352 ^จ	352
82. เทศมนตรี	940 ^ก	JS7401-7408 ^ข	352 ^จ	352
83. เทศาภิบาล	940 ^ก	JS7401	352	352
84. นโยบายของรัฐ	284	JF429 ^ข	-	320.6
85. นายอำเภอ	940	JA69	352	352
86. นายอำเภอ-การใช้กฎหมาย	940	JA69	352	352

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อเรื่อง	ระบบการจัดหมู่หนังสือของซีลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 20
N = 676				
87. ปกครองท้องถิ่น	930	JQ1745	352	352
88. ปลัดจังหวัด	-	-	-	-
89. ปลัดอำเภอ	-	-	-	-
90. ผู้ช่วยผู้พิพากษา	085	JQ1748	349.5989	340.088
			340.02	
91. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	-	-	-	-
92. ผู้ว่าราชการจังหวัด	940 ^ก	JA69	352 ^จ	352
93. ยุติธรรม, กระทรวง	940 ^ก	JQ1746	347.9	351.88
94. ยุติธรรม-การบริหาร	940 ^ก	JQ1746	347.9	351.88
			349.59308	
			351.8	
95. รัฐวิสาหกิจ	-	HD4325.6	346.6	332.67
		HD6495		
96. สถานีตำรวจ	935 ^ก	HV8252.55 ^ค	352.2 ^จ	351.74
97. สภาความมั่นคงแห่งชาติ	-	-	-	-
98. สภาจังหวัด	930	JS7401-7408 ^ข	352	352
99. สภาตำบล	930	JS7401-7408 ^ข	352.009	352
100. สภาเทศบาล	930	JS7401-7408 ^ข	352.0072	352
			352.008	

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบศนิยมของดาวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
101. องค์การบริหารส่วนจังหวัด	930	JS7401-7408 ^ป	354.593 ^จ	352
102. องค์การบริหารส่วนตำบล	930	JS7401-7408 ^ป	352.009	352
103. อัยการ	725	HV6025	348	351.88
		JQ1748	349.59308	
		K5452		
104. อัยการ, กรม	725	JQ1748	343.1	351.88
<u>กฎหมายอาญา</u>				
105. กฎหมายอาญา	800	K5000	343	345
106. กฎหมายอาญา-การแก้ไข และเพิ่มเติม	-	K5011	-	-
107. กฎหมายอาญา-การตีความ	-	K5058	-	-
108. กฎหมายอาญา-การวิเคราะห์	-	-	-	-
109. กฎหมายอาญา-การศึกษาและ การสอน	800	K103.C65	343.007	345.007
110. กฎหมายอาญา-คดีตัวอย่าง	-	-	-	-
111. กฎหมายอาญา-ความยินยอม	-	-	-	-
112. กฎหมายอาญา-บทความ	800	K165.C65	343 ^ห	345
113. กฎหมายอาญา-พจนานุกรม	-	K52	343.003	345.003

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อ	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
114. กฎหมายอาญา-สารานุกรม	-	K48	343.003	345.003
115. กฎหมายอาญาทหาร	865	K4742	355.13 ^จ	343.01
116. กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ	-	HV6251 K5121	-	-
117. กรรโชก	800	-	343.63	-
118. กักกัน	-	-	-	-
119. การฆ่าตัวตาย	-	-	-	-
120. การทรมาน	844 ^ก	HQ767.5	618.33 ^จ	364.185 618.3
121. การประทุษร้าย	-	-	-	-
122. การประหารชีวิตและ โทษประหาร	-	-	-	-
เพศฆาต				
123. ความตาย	322	HB1323	294.3	346.012
124. ความผิด (กฎหมาย)	800	K5015	343.3	345.02
	828	K5055 HV8669	364.2	364.1
125. ความผิดเกี่ยวกับการก่อเหตุ เกิดภัยอันตรายต่อประชาชน	800 825.5 833 ^ก	-	343.36 ^ข	345.024 364.14

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อ	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทัศนียมของดาวู้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
126. ความผิดเกี่ยวกับการค้า	800	K1557	343.38 ^น	345.0268
	825.5			364.168
	840 ^ก			
127. ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง	825 ^ก	-	343.32 ^น	345.0232
128. ความผิดเกี่ยวกับการ ปลอมแปลง	825.5 836 ^ก	HV6689 HG335-346	- 343.37 ^น	-
129. ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม	825.5	HV6335	343.33 ^น	345.0284
				364.134
130. ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข ของประชาชน	825.5 833	- -	- 343.35 ^น	364.14 345.024
131. ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ ร่างกาย	800	-	343.3101 ^น 343.3102 ^น	345.025 364.15
132. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน	400 855	K5215	343.312 ^น	345.026 364.16
133. ความผิดเกี่ยวกับเพศ	800 842	HV6569	343.39 ^น	345.0253 364.153
134. ความผิดเกี่ยวกับศาสนา	800 825.5	-	343.34 ^น	345.0288 364.188

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อ	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
135. ความผิดเกี่ยวกับสินบน	-	-	-	345.0232 364.132
136. ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร	800 825.5	HV6689	343.37 ^ฉ	-
137. ความผิดฐานฉ้อโกง	834	K5223	343.3123 ^ฉ	-
138. ความผิดฐานทวงหนี้	844	HQ767.5	343.3103 ^ฉ	345.0285 364.185
139. ความผิดฐานบุกรุก	856	-	343.3128 ^ฉ	-
140. ความผิดฐานเบิกความเท็จ	825.5	HV6335	343.33 ^ฉ	345.0234 364.134
141. ความผิดฐานรับของโจร	856	-	343.3126 ^ฉ	-
142. ความผิดฐานหมิ่นประมาท	852	-	343.3113 ^ฉ	-
143. ความผิดต่อบุคคล	826 850	-	-	345.025 364.15
144. ความต่อสัมพันธ์ไมตรีระหว่าง ประเทศ	824.5	-	343.314 ^ฉ	342.0235 364.15
145. ความผิดต่อเสรีภาพ	800 850	-	343.3111 ^ฉ	-

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซีลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
146. ความผิดต่อเสรีภาพและ ชื่อเสียง	800 850	-	343.311 ^ฉ	345.0256 364.156
147. ความผิดทางการเมือง	824 ^ก	HV6295 ^ค	-	345.0231 364.131
148. ความผิดทางทะเล	620 ^ก	JA4408-4449 ^ข	-	341.444
149. ความผิดทางอาญา	800	K5083 K5087 K5121	343 343.3 ^ฉ	345.02
150. ความผิดทางอาญา (สตรี)	-	-	-	-
151. ความผิดอันเกิดจากการ ใช้เชือก	635	HF1382.7	343.6304 ^ฉ	346.09
152. ความผิดอันยอมความได้	-	-	-	-
153. ค่าไถ่	853 ^ก	HV6604 ^ค	-	364.154
154. คดีพิพากษาศาล-กรณีสวรรคต - รัชกาลที่ 8	-	-	-	-
155. คดีพิพากษาศาล-ป่าไม้	958	HV7896.55 8916	-	-
156. คดีพิพากษาศาล-ปืน	-	HV7439	-	-
157. คดีพิพากษาศาล-หมิ่นประมาท	852 ^ก	HF1382.7	343.3113 ^ฉ	346.030264

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทัศนียมของดาวี่	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
158. ฆาตกรและฆาตกรรม	250	DS570.3	343 ^จ	345.03
159. เงินตรา, การปลอมแปลง	640	HG339 ^ค	332.9 ^จ	332.9
160. จาเลย	082	-	-	-
161. เจตนา	802	K579	-	-
162. วิจารณ์กรรม	855 ^ก	HV6665 ^ค	343.3121 ^ค	364.1552
163. ฝึกอบรม	045	-	-	-
	800			
164. ชีวิตและร่างกาย	-	-	-	-
165. ทัศนกรรม	880 ^ก	HV8669	323.2	364.6
		HV8675	351.9	
		HV8693	364.1	
		HV8694	365	
166. ทัศนศิลป์	-	-	-	364.42
167. บุกรุก	800	-	-	-
168. ประมวล	-	-	-	-
169. ปล้นทรัพย์	855 ^ก	HV8665 ^ค	343.3121 ^ค	364.1552
170. ผู้กระทำความผิด	-	-	-	-
171. ผู้ต้องขัง	-	-	-	-

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อ	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทัศนียมของดาวี	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
172. ผู้ต้องหา	-	HV6251 JQ1748 K5452	-	-
173. รับของโจร	-	-	-	-
174. ผู้สับสนุน	-	-	343.216 ^h	-
175. พยายามกระทำคามผิด	803	-	343.215 ^h	-
176. ยักยอก	880	HV6685 ^h	343.3125 ^h	-
177. ลหุโทษ	800	HV8646.T5	343.4	345.04
178. ลักทรัพย์	856	HV6665	343.3121	364.162
179. ลามกอนาจาร	-	-	-	-
180. รั้งราวทรัพย์	800	-	343.3121	-
181. ลินบน	250	-	-	364.132
182. เสรีภาพและชื่อเสียง	800	JC585	323.4 ^g	323.44
183. หมิ่นประมาท	590	HF1382.6	343.3113 ^h	346.03
	800	HV6631		
184. อภัยโทษ	860	HV9441 ^h	343.17	364.65
185. อัตรารโทษ	800	-	343.213 ^h	345.04 ^h
186. อาชญากรรม-การกำหนดโทษ	888	HV8646 ^h	343.213 ^h	345.04
187. อาชญากรรมวัยรุ่น	812 ^h	HV9202	364.36 ^g	345.03

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
188. อาชญากรรมทางเพศ	842 ^ก	HQ71-471 ^ค	364.153 ^จ	364.153
189. อาชญากรรมและอาชญากร	888	HV6030	364	345.03
		HV6080		364
		HV6251		
		HV8035		
<u>กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา</u>				
190. การขาดนัด-คดีอาญา	760	-	-	345.07
191. การจับกุม	-	-	343.115	345.052
192. การตรวจค้น	-	-	343.115 ^ข	-
193. การเตรียมคดี	082	-	-	-
194. การเตรียมคดีอาญา	-	-	-	-
195. การไต่สวนมูลฟ้อง	-	K5418	343.131 ^ข	345.07
196. นัดขึ้นสองสถาน	752	-	-	-
197. การพิสูจน์เขม่าป็น	-	-	-	-
198. การพิสูจน์หลักฐาน	270	HV8073	340.6	345.06
199. การฟ้อง (คดีอาญา)	860 ^ก	-	343.113	-

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
200. การลงโทษ	010 800 880 880.2	HV8395-8480 ^ก	343.213 ^จ	345.05
201. การสอบสวน	860	HV8073	340	345.052
202. การสืบสวน	859	HV8073	343.12 ^ฉ	345.052
203. คดีอาญา	800 859 888 990 993 999	JA6719	343 343.31 341.02	345.05
204. คดีอาญา, การเปรียบเทียบ การสอบสวน	-	-	-	-
205. คดีอาญา, การรื้อฟื้น	-	-	340.08	-
206. คดีอาญา, การสอบสวน	888	HV8069 HV8262.5	343.6304 364.1 343.12 ^ช	345.052

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซีลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
207. คดีอาญา, การสืบสวน	888	HV8069 HV8262.5	343.12 ^จ	345.052
208. คดีอาญา, ข้อสันนิษฐาน	-	-	-	-
209. ความรับผิดชอบทางอาญา	-	-	343	345.04
210. คัพพิพากษาศาล-คดีอาญา	800	K5121 K5123	313.142 ^ฉ	345.070264
211. คัพพิพากษาศาล-คดีอาญา -ดรรชนี	800.05 ^ก	-	-	345.0016
212. คัพพิพากษาศาล-คดีอาญา -สังเขปความ	800 ^ก	-	-	-
213. คัพพิพากษาศาล-รอกการ ลงโทษ	-	-	-	-
214. คัพพิพากษาศาล-วิธีพิจารณา ความอาญา	860 ^ก	K5121 K5401 K5412	349.5939	345.050264
215. คัพฟ้อง (คดีอาญา)	-	K5405.4	-	-
216. คัพสั่ง (คดีอาญา)	-	-	343.133 ^ฉ	-
217. ชันสูตรพลิกศพ	270 ^ก	RA1051 RA1053	614 ^จ 343.122 ^จ	614.1

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อเรื่อง	ระบบการจัดหมู่หนังสือของซีลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 20
N = 676				
218. นิราศกรรม	-	K5132	364.64 ^จ	364.65
219. พนักงานสอบสวน	082	HV7926	351.7	351.74
220. ลายนิ้วมือ	891	-	-	-
221. วิธีพิจารณาความอาญา	860	HV733	-	-
		HV8069		
		HV8669		
		JQ1748		
		K177		
		K2205.3		
		K5401		
		K5412		
		K5416		
		K5483		
222. วิธีพิจารณาความอาญา-การแก้ไข	860	K5401 ^จ	343.1	345.07
223. วิธีพิจารณาความอาญา-ศาล	860	K5401 ^จ	343.1	345.07
224. สิทธิจำเลย	-	HV9800.57	323.4 ^จ	323.42
225. สิทธิทางอาญา	829	HV9800.57	-	-

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
226. สิทธิผู้ต้องขัง	-	HV9800.57	-	-
227. สิทธิผู้ต้องหา	-	HV8069	-	345.056
		HV9800.57		
		K5452		
228. หมายศาล	695	-	343.14	-
<u>กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง</u>				
229. การขาดนัด	760	-	-	-
230. การคุมประพฤติ	800.2	HV8675	-	364.63
		HV8693		
		HV9278		
		HV9402.55		
		HV9412.8		
231. การชะลอการฟ้อง	-	-	-	-
232. การชี้สองสถาน	752	K2231	-	-
	753	K2250		
		K5412		
233. การชักถาม	082	-	-	-
	752			

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อ	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
234. การชักถามค้าน	082	-	-	-
235. การชักพยาน	082	-	347.9115	-
236. การดำเนินคดีแพ่ง	082	K2250	347.91 ^h	347
	865			
237. การถามถึง	-	K2213	-	345.07
		K5418		
		K5465		
238. การบังคับคดี	760	JQ1746	347.902	-
		K2205.4		
		K2330		
239. การบังคับตามคำพิพากษา	860	K2300 ^l	343.16	-
240. การพิจารณาและตัดสินคดี	914	HD7942.5	347.91 ^h	345.07
	915	JQ1745	343.1 ^h	347.07
		K540		
		K543		
		K2271		
241. การฟ้อง	702	K2238	343.113 ^q	347.05
242. การฟ้อง (คดีแพ่ง)	702	-	347.911 ^h	347.05

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อ	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทัศนียภาพของตัวอักษร	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
243. การยื่นและสงวนคำขอความ เอกสาร	700 860	-	347.9114 ^h	347.05
244. การวางทรัพย์สิน	085	-	347.13	-
245. การว่าต่างและแก้คดี	082	K120	340-026	-
246. ข้อเท็จจริง	-	-	-	-
247. ขาดนัดพิจารณา	700	-	347.91	347.07
248. ขายทอดตลาด	-	-	-	-
249. คดีแพ่ง	082	-	347.02	347
	753		347.7	
			347.9	
			349.5939	
250. คดีแพ่ง, การนำสืบ	753 ^g	K2261	347.9115 ^h	347.06
251. คดีและการสู้คดี	700	K2229	347.9593	345.05-.07
		K5452		347
		HV7100.55		
252. คดีและการสู้คดี (อนาถา)	-	-	347.9116 ^h	-
253. ความรับผิดชอบทางแพ่ง	-	-	347	-
254. ความเห็นแย้ง	250	-	-	-
	800			

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซีแอลเออร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดาวี่	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
255. ค่าธรรมเนียม	722	-	343.16	336.16
	867.5		347.9116	
256. คําขอ	-	K2231	347.9141	-
257. คําขอ (คดีแพ่ง)	-	-	347.9141	-
258. ค่าคู่ความ	760	-		
	743			
259. ค่าพิพากษาศาล	150	K2300 ¹	349.593	348.044
	250			
260. ค่าพิพากษาศาล-การสืบพยาน บุคคล	-	-	343.15 ²	347.060264
261. ค่าพิพากษาศาล-คดีแพ่ง	300.3 ¹	DS570.3	349.5939	347.07
		HF1382.6		
		HF1382.7		
262. ค่าพิพากษาศาล-พยาน หลักฐาน	753 ¹	K2261 ¹	349.5939	347.060264
263. ค่าพิพากษาศาล-ร้องขอตัดทรัพย์สิน	-	-	-	-
264. ค่าพิพากษาศาล-วิธีพิจารณา ความแพ่ง	700 ¹	K2205	349.5939	347.070264
		K5121		

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
265. คำพ้อง	082	K2229 K2231	-	-
266. คำพ้อง (คดีแพ่ง)	715	K2229 K2231	-	-
267. คำร้อง	082	HG3769 K2231	-	-
268. คำให้การ	872 ^ก	K2231 K5412	-	-
269. คำให้การ-การบันทึก	872 ^ก	K2231 K5412	-	-
270. คำให้การ (คดีแพ่ง)	-	-	-	-
271. ทิ้งพ้อง	760	-	-	-
272. พยาน	753	K5121	343.15	345.06
			347.9115	347.06
273. พยานบุคคล	859	K2250	343.15	345.06
		K2261	347.9115	347.06
		K2271		
		K5412		
		K5483		

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซีลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
274. พยานหลักฐาน	753	K2261	347.94	345.06
	860			347.06
275. ฟ้องซ้ำ	-	K5416	-	-
276. ฟ้องแย้ง	760	-	-	-
277. ยกฟ้อง	-	-	-	-
278. ยึดทรัพย์สิน	-	K5282	340.08	-
279. ยื่นคำให้การ	752	K2229 [↓]	347.9114 ^ฉ	347.0504
280. ยื่นบัญชีระบุพยาน	752	K2229 [↓]	347.9914 ^ฉ	347.064
281. ร้องขัดทรัพย์สิน	-	-	-	-
282. ร้องสอด	760	-	-	-
283. รับฟ้อง	-	-	-	-
284. รับทรัพย์สิน	-	K5282	347.9142 ^ฉ	-
285. วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา	-	-	347.914	-
286. วิธีพิจารณาความแพ่ง	700	JQ1748	347.91	347.07
		K177		
		K526.2		
		K2205.3		
		K2205.4		
		K2250		

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
287. วิธีพิจารณาความแพ่ง-คู่มือ	795	K2205.4	347.9102	347.007
288. วิธีพิจารณาความแพ่ง-ภาค บังคับคดี	758	-	347.9142	-
289. วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น	865	-	343.13	347.02
290. ศาลกับพยานบุคคล	874	K2250	347.94	345.06 347.06
291. ศาลแขวง-การดำเนินคดี	200	JQ1748	347.912 ^ก	347.02
292. หน้าที่นอกลีบ	753	-	347.9113 ^ก 347.94	347.06
293. อนุญาโตตุลาการ	778	JQ1748 JX6607 K2400	351.05	341.522
294. อำนาจตุลาการ	860	JF441 JF701	343.112 347.9112	347.01
295. อุตธรณี	760	K5401	343.141	347.08
296. เอกราชในทางศาล	860	K5495	347.9131	
	410			



ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซีลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
<u>ธรรมนูญศาลยุติธรรม</u>				
297. คำพิพากษา-ธรรมนูญ ศาลยุติธรรม	710 ^ก	JQ1748	347.97 ^จ	
298. ตุลาการ	082	JQ1748	340	340.088
	085		349.59308	
	085.2			
	200			
	940			
299. ตุลาการ-ข้อสอบและเฉลย	085 ^ก	JQ1748	340.08 ^จ	340.088
		HF1382.7		
300. ตุลาการ-จรรยาบรรณ	085	JQ1748	340.08 ^จ	340.088
301. ธรรมนูญศาลยุติธรรม	710	JQ1748	347.9	-
302. ธรรมนูญศาลยุติธรรม-คำถาม และคำตอบ	085	JQ1748	347.97076	-
303. ผู้พิพากษา	085	JQ1748	340.08	340.088
304. ผู้พิพากษา-การคัดเลือก	085	-	340.02	-
305. ศาล	573	JQ1748	347.97	345.01
	705			347.01
	710			

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดาวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
306. ศาสลเกษตร	-	-	-	-
307. ศาสลแขวง	082 710 860.2 861 870	JQ1748	347.9112 ^h	347.02
308. ศาสลคดีเด็กและเยาวชน	865	HV9076 HV9096 HV9202.56	364.52	345.08
309. ศาสลจรรยาจร	-	-	152.45	-
310. ศาสลจังหวัด	180	JQ1748	347.912 ^h 347.96 ^h	347.02
311. ศาสลเฉพาะกิจ	-	-	-	-
312. ศาสลชั้นต้น	866	JQ1748	347.9112 ^h	347.02
313. ศาสลฎีกา	710	JQ1748	347.1 349.9	347.03
314. ศาสลปกครอง	710	JN557 JQ1745	337	342.041029

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
314. ศาลปกครอง (ต่อ)	-	JQ1746 JQ1748	-	-
315. ศาลแพ่ง	710	K2205.4	337	347.01
316. ศาลแพ่ง-การบริหาร	710 ^ก	K2205 ^จ	347.9112 ^ฉ	347.01
317. ศาลภาษีอากร	975	HF5681 HJ3617.56 HJ4771.55 JQ1746 JQ1748 K2261	-	343.0269
318. ศาลแรงงาน	660	JQ1748	347.7 331.026	344.010269
319. ศาลอาญา	865	JQ1748	343.112 ^ฉ	345.01
320. ศาลอุทธรณ์	710	JQ1748	347.9	347.03
321. ศาลอุทธรณ์-รายงานการ ประชุม	710 ^ก	JQ1748 ^ป	347.9 ^จ	347.03
322. ศาลอุทธรณ์-สัมมนา	710 ^ก	JQ1748 ^ป	347.9 ^จ	347.03
323. ศาลฎีกา	710 ^ก	JQ1748	347.97	347.01
324. อาวุธ	888	HV8059	-	-

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดาวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
<u>กฎหมายแพ่งและพาณิชย์</u>				
325. กฎหมายธุรกิจ	605	K10005.4	347.7	346.07
	635	HF1382.6		
		HF1382.7		
		H5363		
326. กฎหมายพาณิชย์	320	HF1382.7	347.7	346.07
	560	K1005.4		
	610			
327. กฎหมายแพ่ง	200	HF1382.7	347	346
	700			
	702			
	121	HF1382.6	347	346
	313	HF1382.7		
	320	KD1554		
	400			
	530			
	590			
	600			
630				
655				

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบคณนิยมของตัวอักษร	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
329. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1	414	HF1382.6 HF1382.7	347.12	346.07
330. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2	414	HF1382.6 HF1382.7	347.23	346.07
331. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3	530 535 536	HF1382.6 HF1382.7	347.3	346.06 346.09
332. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4	400	HF1382.6 HF1382.7	347.4	346.04
333. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5	354	HF1382.6 HF1382.7	347.5	346.01
334. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6	450	HF1382.6 HF1382.7	347.6	346.05
335. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -การร่าง	220	-	-	-
336. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -ข้อสอบและเฉลย	600	HF1382.7	347.076	346.0076
337. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -คำถามและคำตอบ	600	HF1382.7	347.076	346.0076

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
338. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	300 ^ก	HF1382.6	347.01 ^ก	346
- คานแปล	400 ^ก			
	500 ^ก			
	600 ^ก			
339. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	600	HF1382.7	347.0104 ^ฉ	346
- คําอธิบาย				
340. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์-คู่มือ	600	HF1382.7	347.1302	346
			347.0104 ^ฉ	
341. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	600.05	-	347.0016	346.0016
- ธรรมนูญ				
342. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	060	-	347.03	346.003
- พจนานุกรม				
343. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	600	HF1382.6	347.08	346
- รวมเรื่อง			349.59308	
344. ธรรมเนียม	-	-	-	-
345. ธรรมเนียม	400	HB701 ^ค	347.42 ^ฉ	346.04
346. การประกันด้วยบุคคลและ ทรัพย์	565	HG8115 ^ค	347.91 ^ฉ	346.025

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อ	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทัศนียมของดาวู้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
347. การสมรส	370	HF1382.6 HF1382.7 K688	392.5	346.016
348. การหมั้น	371	HF1382.7	347.51	346.016
349. การหย่า	377	HF1382.6 HF1382.7	306.89 347.51 ^ฉ	346.096
350. ครอบครอง	405	HF1382.7	347.43	346.04
351. ค่าเช่า	-	HD1167	-	-
352. ค่าเลี้ยงดู	372 ^ก	-	-	-
353. ค่าสินไหมทดแทน	529	K1266	-	-
354. ค่าเสียหาย	529	K877	-	-
355. ค่าเสียหาย, การชดเชย	529	-	-	-
356. คณิตพหุศาสตร์-การสมรส	370	HF1382.7	347.51 ^ฉ	346.0160264
357. คณิตพหุศาสตร์-ดอกเบี้ย	490.3 516.3	HG1623	-	-
358. คณิตพหุศาสตร์-ที่ดิน	183 193 303	HJ4396.55 K2250	347.4 ^ฉ	346.0430264

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซีลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
358. คณิตพหุศาสตร์-ที่ดิน (ต่อ)	923	-	-	-
	951			
359. คณิตพหุศาสตร์-ประกันภัย	655 ^ป	HO8704 ^ค	349.5939	346.0860264
360. คณิตพหุศาสตร์-ผากทรัพย์	545 ^ป	HF1382.7	347.33 ^ฉ	-
361. คณิตพหุศาสตร์-พินัยกรรม	470 ^ป	HF1382.7	349.5939	346.0540264
362. คณิตพหุศาสตร์-ละเมิด	590 ^ป	HF1382.7	349.5939	349.030264
363. คณิตพหุศาสตร์-อายุความ	420 ^ป	HF1382.7	347.16 ^ฉ	-
364. คณิตพหุศาสตร์-เอกเทศ	500 ^ป	HF1382.7	347.3	346.020264
สัญญา				346.070264
365. คำนับ	-	-	-	-
366. จัดการงานนอกสั่ง	-	HF1382.6	347.2502	-
367. จ้างทำของ	535	HF1382.6	347.25	346.09
		HF1382.7	347.32	
368. จ้างทำของและรับขน	530	HF1382.6	347.32	346.09
	535	HF1382.7		
369. จานา-จานอง	438	HF1382.6	347.3304	346.025
	565			
370. เจ้าหนี้และลูกหนี้	500 ^ป	HF1382.7	347.2 ^ฉ	346.077
371. ตัวแลกเงิน	630	HF1382.7	347.38	346.09

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบศรนิยมของดาวี	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
372. ตัวสัญญาใช้เงิน	630	HF1382.7	347.38	346.09
373. ทะเบียนพาณิชย์	675	HD940.72	-	-
374. ทางจาเป็น	082	HF1382.7	-	-
375. ทายาท	453	HF1382.6	347.69 ^h	346.052
376. นิติกรรมอาพราง	313	HF1382.6	347.14 ^h	346.02
		HF1382.7		
377. บริษัทและสมาคม	535	HD2912.6	347.39	346.06
	600	HF1382.6		
	610	HG4330		
		K1308		
378. บุคคลธรรมดา	321	HF1382.6	347.12	346.01
		HF1382.7		
379. บุคคลไร้ความสามารถ	303	HF1382.6	347.12 ^h	346.013
		HF1382.7		
380. บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ	303	HF1382.6	347.12 ^h	346.013
		HF1382.7		
381. บุตร	355	HF1382.6	347.5	346.017
		HF1382.7		
382. บุตรชอบด้วยกฎหมาย	355	HF1382.7	347.5	346.017

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซีลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบเทคนิคของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
383. บุตรนอกกฎหมาย	355	HF1382.7	347.5	346.017
384. บุตรนอกสมรส	355	HF1382.7	347.52 ^ฉ	346.017
385. บุตรบุญธรรม	360	HF1382.7	347.52	346.0178
386. ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์	121	HF1382.6 HF1382.7	347.01	346
387. ผู้เสียหาย	860	HF1382.7	-	-
388. ผู้อนุบาล (กฎหมาย)	332 ^ก	HF1382.6 HF1382.7	347.12	346.013
389. ไม้รูกเสา	410	-	-	-
390. ระยะเวลา	318	-	347.15 ^ฉ	-
391. เวลา	-	-	-	-
392. สังหาริมทรัพย์	400	HF1382.6 HF1382.7	347.4	346.047
393. สิทธิครอบครอง	410 ^ก	JC605 ^ข	347.43 ^ฉ	-
394. สินเชื่อ	640	HG1641	347.33 ^ฉ	346.08
395. สินเดิม	375	HF1382.6 HF1382.7	347.51 ^ฉ	346.06
396. สินบริคณฑ์	-	-	-	-
397. สินส่วนตัว	375	HF1382.6	347.51 ^ฉ	346.016

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบศรนิยมของดาวี	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
398. ห้างหุ้นส่วนจำกัด	600	HF1382.6	347.39 ^ฉ	346.068
399. หุ้นส่วน-การจัดการ	600	HF1382.7	347.39 ^ฉ	346.06
	610	K1308		
400. อสังหาริมทรัพย์	951	HF1382.7	347.4	346.04
		HJ3638		
401. อสังหาริมทรัพย์-การเวนคืน	446	-	347.41	346.045
402. อาวัล	-	-	347.38 ^ฉ	-
<u>กฎหมายระหว่างประเทศ</u>				
403. กงสุล	-	JX1684	341.8	341.35
404. กฎบัตรแปซิฟิก	-	JX991	341.6	341.246
405. กฎบัตรสหประชาชาติ	902	JX1977	341.132	341.23
	990.2			
	995			
406. กฎหมายทะเล	285	JX441.9	341.57	341.45
	620	JX4414		
		JX4418		
		K1150		

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
407. กฎหมายระหว่างประเทศ	995	JA91 JA1250 JA1291 JA1308 JA1395 JA1974 JA3091 JA3140 JA3695 JA4135 JA4418 JA4421 JA4422 K176	341	341
408. กฎหมายระหว่างประเทศ -การค้า	603	HO3745	341.52 ^ฉ	341.75
409. กฎหมายระหว่างประเทศ -การประชุม	-	-	-	-

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซีลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
410. กฎหมายระหว่างประเทศ, คณะกรรมการ	-	-	-	-
411. กฎหมายระหว่างประเทศ -คดีบุคคล	995	JA4270 JA4290	341.59	341.48
412. กฎหมายระหว่างประเทศ -คดีบุคคลและคดีอาญา	-	JA3695	341.02	-
413. กฎหมายระหว่างประเทศ -คดีเมือง	808 990	JA1308 JA3695 JA4144	341 341.3 341.6	-
414. กฎหมายระหว่างประเทศ -คดีอาญา	808	JA6719 JA6708-6953 ^ป	341.02	-
415. กฎหมายระหว่างประเทศ -ทหารเรือ	-	JA5203-68 ^ป	-	-
416. กฎหมายระหว่างประเทศ -ทะเล	620	JA4408-49 ^ป	341.57 ^ข	341.45
417. กฎหมายระหว่างประเทศ, สมาคม	-	JA24-38 ^ป	-	-
418. กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกมหาชน	-	-	-	-

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อ	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดาวี่	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
419. การขัดกันแห่งกฎหมาย	995	JF101 JA1308 JA4270 K884	341.59	340.9
420. การทูต	086	AC159 JA1684	327.485 341.7 ^จ	327.2 341.33
421. การทูต-ประชุม	-	-	-	-
422. การทูต, พิธี	-	JA1684	327.485	327.2
423. การทูต-เอกสิทธิ์และความ คุ้มกัน	-	JA1684	341.7 ^จ	341.33
424. การแทรกแซงระหว่าง ประเทศ	-	-	-	-
425. การลดอาวุธ	-	JK1974	341.67 ^จ	341.733
426. การลี้ภัย	-	JV6346	-	341.486
427. การสงบศึก	-	JA5181 ^ป	341.31 ^จ	341.66
428. การสัมพันธ์กับต่างประเทศ	990	JA1395	327	327 341.3
429. การสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	990	JA1395	327	327
430. การสืบราชการลับ	-	-	-	-

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
431. การโอนสัญชาติ	995	JA4029	323.62 ^จ	323.62 341.482
432. เขตแดน	-	JA4115 ^ข	-	341.42
433. เขตปลอดทหาร	-	-	-	-
434. เขตยึดครอง	-	-	-	-
435. คณะมนตรีภาวะทรัสตี	-	JA1977	341.13	341.23
436. คดีบุคคล	990	JA4270 ^ข	341.59 ^จ	341.48
	995	JA4290 ^ข		
437. คดีปราสาทเขาพระวิหาร	-	DS575.5	-	341.42
438. ความขัดแย้งระหว่างประเทศ	-	-	327	327.16
439. ความตกลงระหว่างประเทศ	-	JA1305-1599	327	327.17
440. ความมั่นคงระหว่างประเทศ	-	-	-	-
441. ความร่วมมือระหว่างประเทศ	990 ^ก	JA4169	-	341.7
442. จารกรรม	-	-	-	327.12
443. จารกรรมระหว่างประเทศ	-	-	-	-
444. จารกรรมรัสเซีย	-	-	-	-
445. จารชน	-	-	-	-
446. จารบุรุษ	-	-	-	-
447. จารสตรี	-	-	-	-

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
448. เซลยศึก	-	JA5141	341.33 ^จ	341.67
449. ทะเลอาณาเขต	620 ^ก	JA4131 ^ป	341.36 ^จ	341.44
				341.45
450. ไทย-อาณาเขตทางทะเล	620	JA4131 ^ป	341.36 ^จ	341.45
	990			
451. เนรเทศ	883	-	323.64	328.64
452. ปัญหาสากลว่าด้วยสิทธิ มนุษยชน	294	JC571	323.4	341.481
	990	JC585		
		JC599		
453. ผู้พิพากษาศาลโลก	-	JA1671.6	-	341.552
454. ผู้ร้ายข้ามแดน	-	JA997	349.593	341.488
		JA4288		
		JA4292		
455. ผู้ลี้ภัย-การสงเคราะห์	-	JV6346	325	341.484
456. ผู้ลี้ภัยการเมือง	-	-	-	-
457. ผู้ลี้ภัยการเมือง-การคุ้มครอง	-	-	-	-
458. ผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชา	-	-	-	-
459. ภาวะทรัสตี	-	-	-	-
460. รัฐ	210	JC179	320	320.1

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซีเลอรี่	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
461. ศาลทรัพย์เขลย	-	JQ1748	-	-
462. ศาลยุดิธรรมระหว่างประเทศ 990 ^ก		JX1971.6 JX3695	-	341.552
463. ศาลโลก	990 ^ก	JX1971.6	-	341.552
464. สงคราม (กฎหมายระหว่าง ประเทศ)	988	JX4505 JX4518	343.1	341.6
465. สนธิสัญญา	902	JX3695 JX4169	341.2	341.37
466. สนธิสัญญา-การแก้ไข	902	JX3695 JX4169	341.2	341.37
467. สนธิสัญญาป้องกันเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้, องค์การ	990	JX991	341.2 ^จ	341.247
468. สหประชาชาติ	902 995	JX1954 JX1974 JX1977	310 341.13	341.23
469. สหประชาชาติ-กองกำลัง	990	JX1981	341.13 ^จ	341.23
470. สหประชาชาติ-การระงับ ข้อพิพาท	990	JX1981	341.13	341.23

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อ	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
471. สหประชาชาติ-องค์การ	902	JX1954	341.13	341.23
	995	JX1974		
		JX1977		
472. สหภาพรัฐสภา	-	-	-	-
473. สัญชาติ	995	JX4270	323.63 ^จ	341.482
474. สัญญาระหว่างประเทศ	990 ^ก	-	323.65 ^จ	341.37
475. สัญญาระหว่างประเทศ	990 ^ก	JX996	341.2 ^ข	341.37
-การแก้ไข				
476. สันติภาพ	880	-	-	-
477. สันนิบาตชาติ	990 ^ก	JX1975	342.22	341.22
478. สิทธิมนุษยชน	294	HC497	323.4	341.481
	990	JC571		
		JC585		
		JC599		
479. สิทธิมนุษยชน-การคุ้มครอง	294	JC571	323.4 ^จ	341.481
	990	JC599		
480. สิทธิมนุษยชน-การลงโทษ	294	JC571	323.4 ^จ	341.481
	990	JC599		
481. สิทธิขั้นสูง	-	-	-	-

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซีลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทัศนียมของดิวี่	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
482. ลิทธิสภาพนอกอาณาเขต	902	K177 JX4179	347 ^๗	347
483. เส้นกันพรมแดน	990	JX4111	-	341.42
484. องค์การระหว่างประเทศ	990	JX1954 JX1977	382	341.2
485. อาชญากรรมสงคราม	250	DD247	341.5 ^๗	341.69
<u>กฎหมายอื่น ๆ</u>				
486. กฎกระทรวง	-	-	-	-
487. กฎมณเฑียรบาล	120	-	-	-
488. กฎหมาย	010 200	K245	340	340
489. กฎหมาย-การประชุม	-	K110	-	-
490. กฎหมาย-การร่าง	200		-	-
491. กฎหมาย-การศึกษาและ การสอน	070	K100	340.07	340.07
492. กฎหมาย-ข้อสอบและเฉลย	079	-	340.076	340.076
493. กฎหมาย-คำถามและคำตอบ	079	HF1382.7	340.076	340.076
494. กฎหมาย-คู่มือ	078	-		

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
495. กฎหมาย-จิตวิทยา	-	K487.P75	-	340.019
496. กฎหมาย-ดรรรชนี	069	K33	029.5	340.016
497. กฎหมาย-ทฤษฎี	-	K237	340.01	340.01
498. กฎหมาย-ไทย	010	K177	340	340
	065	K375	349.593	349.593
	210	HF1382.6		
	285	HF1382.7		
499. กฎหมาย-ไทย-กรุงสุโขทัย	190 ^ก	K415	349.593	-
500. กฎหมาย-ไทย-กรุงศรีอยุธยา	190 ^ก	K415	349.593	-
501. กฎหมาย-ไทย-กรุง รัตนโกสินทร์ยุคแรก	000	K415	349.59309	-
	190 ^ก 2325-2393			
502. กฎหมาย-ไทย-กรุง รัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 1	190	K415	349.593 ^จ	-
503. กฎหมาย-ไทย-คู่มือ	078 ^ก	HF1382.5	-	-
504. กฎหมาย-ไทย-ดรรรชนี	000	AI19	340.016	340.016
	065 ^ก			
505. กฎหมาย-ไทย-บรรณานุกรม	010 ^ก	K38	016.34	340.016
			340.16	

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
506. กฎหมาย-ไทย-แบบฝึกหัด	079 ^ก	-	340.076	340.076
507. กฎหมาย-ไทย-ประวัติ	190	K145	349.59309	349.593
		K155		
		HF1382.6		
		HV9825.6		
		JQ1747		
		JQ1748		
508. กฎหมาย-ไทย-พจนานุกรม	060	K52	340.03	340.03
509. กฎหมาย-ไทย-รวมเรื่อง	000	K155	349.59308	-
		K176	342.593	
		K623		
		HF1382.7		
510. กฎหมาย-ไทย-सानวน	055	-	-	-
511. กฎหมาย-บรรณานุกรม	010	K38	016.34	340.016
			340.16	
512. กฎหมาย-บัญชีรายชื่อ	-	-	-	-
513. กฎหมาย-ประวัติ	190	K146	340.09	340.5
		K155	349.59309	
		K325		

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซีลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดาวี่	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
514. กฎหมาย-ปัญหา	800	-	-	-
	860			
515. กฎหมาย-ปารุภกา	285	-	-	-
516. กฎหมาย-พจนานุกรม	060	K50-54 ^v	340.03	340.03
517. กฎหมาย-ภาษาไทย	060	K52	340.03	340.03
-พจนานุกรม-ภาษาอังกฤษ				
518. กฎหมาย-รวมเรื่อง	035	K155	340.08	-
519. กฎหมาย-รายงานการประชุม	086	-	-	-
520. กฎหมาย-วิจัย	320	K85 ^v	340.072 ^v	340.072
521. กฎหมาย-วิจารณ์	-	-	-	-
522. กฎหมาย-ศัพท์บัญญัติ	060	K52	340.03	340.03
523. กฎหมาย, สำนวน	055	K58	-	-
524. กฎหมาย, อาชีพ	080	K115	340.02	340.023
			347.902	
525. กฎหมายกับการพัฒนา	-	-	333.38	-
526. กฎหมายกับการแพทย์	-	-	610.026	610
527. กฎหมายกับการเมือง	990	K487	320.40	320
528. กฎหมายกับการลงทุน	605	HG4538	332.67026	332.6

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อเรื่อง	ระบบการจัดหมู่หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 20
N = 676				
529. กฎหมายกับเกษตรกรรม	668	HD940.7 HD2080.55	630.026	-
530. กฎหมายกับข้อเท็จจริง	055 753	K2261	-	-
531. กฎหมายกับตรรกวิทยา	-	-	-	-
532. กฎหมายกับเผด็จการ	-	-	-	-
533. กฎหมายกับพุทธศาสนา	277	-	294.384 ^จ	340.095
534. กฎหมายกับวรรณคดี	-	-	-	-
535. กฎหมายกับศิลปกรรม	290 824 996	Z639.5		344.097
536. กฎหมายกับศีลธรรม	274	BJ55	-	344.096
537. กฎหมายกับเศรษฐกิจ	287 303 902	HB73	330.26	343.07
538. กฎหมายกับสังคม	280	K375 JC571	301.026	340.115
539. กฎหมายกับสังคมนิยม	286	HX101-517.5	321.5 ^จ	320.531
540. กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม	961.2	-	-	344.046

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดาวี่	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
541. กฎหมายการคลัง	970	HJ70.6	-	343.03
542. กฎหมายจารีตประเพณี	130	K282 ^v	347 ^v	340.57
543. กฎหมายตราสามดวง	190	K415	340.309	-
544. กฎหมายทหาร	987	WB710	355.13	343
	996			
545. กฎหมายโบราณ	-	-	-	-
546. กฎหมายเปรียบเทียบ	190		340.5	340.2
		K583		
		K623		
		K840		
		K1005.4		
		K1176		
		K1370		
		K1773		
		K2261		
547. กฎหมายมหาชน	010	JQ1745	344	342
	190	K176		
		K3150		
548. กฎหมายย้อนหลัง	-	-	-	-

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซีลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
549. กฎหมายราชบุรีดิเรกทอรี่	190	-	340	-
550. กฎหมายสังคม	-	HM201-19	-	-
551. กฎหมายอวกาศ	-	K4135	-	341.47
552. กฎหมายอิสลาม	290	KBL	248-97 297 347.65	340.59
553. กฎหมายเอกชน	190	HF1382.6 HF1382.7	347 ^h	346
554. กฎอัยการศึก	988.2	JF1800 K4754	355.133	342.06
555. กบฏ	800	HV6295	364.131 ^h	364.131
556. กรรมวิธีการ, คณะ	-	-	-	-
557. การกระทำคามผิดของเด็ก และเยาวชน	812	HV9076	-	345.03 364.36
558. การกระทำโดยป้องกัน	-	-	-	-
559. การเขียนคำร้อง	715	-	347.93 ^g	347.05
560. การจ้าง	663 940	JF1525	050	331.2
561. การช่วยเหลือทางกฎหมาย	728	K133	-	347.017

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซีลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทัศนียมของดิไวส์	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
562. การชี้ขาดข้อร้องทุกข์	666	-	-	344.01
563. การทะเลาะเบาะแว้ง	078	-	-	-
564. การทำลายล้างชาติ	-	-	-	-
565. การปลุกกระดมมวลชน	-	-	-	-
566. การป้องกันและปราบปราม การประพฤติมิชอบบ้าน ราชการ	255	-	-	364.132
567. การเป็นกลาง	-	-	-	-
568. การเผยแพร่กฎหมาย	-	-	-	-
569. การพิจารณาและตัดสินคดี (เด็กและเยาวชน)	082	HV9096	348.04	345.08
570. การมอบอำนาจ	550 ^ก	-	-	-
571. การร้องทุกข์	860	-	-	-
572. การเลิกจ้าง	662.5	HD6483 HD7942.5 K1773	331.134 ^จ	331.126
573. การว่าความ	082	K120	340.026	-
574. คดี (กฎหมาย)	-	K5424	340	-
575. คดีเช็ค	635	HG3306.55	343.6304 ^ฉ	346.09

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
576. คดีเด็กและเยาวชน	082	HV9076	-	345.08
577. คดีต่างประเทศ	-	-	-	-
578. คดีนานาชาติ	-	-	-	-
579. คดีและการสู้คดี-ศาลทหาร	710	K4740 ¹		343.015
	865			
580. ความขัดแย้งทางการเมือง	822	-	-	-
	930			
581. ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร	827	D8570	347.9	342.041
582. ความยินยอม	045	-	-	-
583. ความยุติธรรม	-	-	-	-
584. ความยุติธรรมกับความมั่นคง แห่งชาติ	680	-	347.9	342.041
585. ค่าจ้าง	663 ^ก	HD5082.6	331.1 ^ข	331.21
586. ค่าจ้างกับแรงงาน	660	HD1167	331.1	331.21
	663 ^ก			
587. ค่าชดเชย	663 ^ก	HD7103.65	331.1 ^จ	331.21
588. ค่าทดแทน	663 ^ก	HD7814	331.1 ^จ	331.21
589. ค่าทนายวิญญู	-	-	-	-
590. ค่าปรับ	887 ^ก	K877	-	336.16

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทัศนียมของคิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
591. ค่าเสื่อมราคา	-	HF5681	-	-
592. คณิตพหุศาสตร์-กบฏ	800	HV6295	-	-
593. คณิตพหุศาสตร์-การเขียน	-	-	-	-
594. คณิตพหุศาสตร์-ค่าจ้าง	662.3 ^ก	HD5082.6	-	344.010264
595. คณิตพหุศาสตร์-คำร้องทุกข์	-	HF1382.7	-	-
596. คณิตพหุศาสตร์-จรรยาจร	-	HE373	-	343.09460264
597. คณิตพหุศาสตร์-ดรรชนี	150.05 ^ก 250.05 ^ก	-	-	-
598. คณิตพหุศาสตร์-ตลาด หลักทรัพย์	645.3	-	-	346.09260264
599. คณิตพหุศาสตร์-ประชุมใหญ่	250	K2300 ^จ	-	348.044
600. คณิตพหุศาสตร์-พระราช บัญญัติ	-	-	349.5939	348.020264
601. คณิตพหุศาสตร์-ภาษีอากร	975 ^ก	HJ3697.56 HJ2950.55	349.5939	343.040264
602. คณิตพหุศาสตร์-รวมเรื่อง	150 ^ก	-	349.593908	348.044
603. คณิตพหุศาสตร์-แรงงานและ กรรมกร	664.5	HD7942.2 K1741	331.026	344.010264

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซีลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
604. คำพิพากษาศาล-แรงงาน สัมพันธ์	664.5	HD6976 ^ก	-	344.010264
605. คำพิพากษาศาล-โรงงาน	-	-	-	-
606. คำพิพากษาศาล-ล้มละลาย	690 ^ก 695 ^ก	HG3769	349.5939	346.070264
607. คำพิพากษาศาล-ลิขสิทธิ์	673	T313.5	655.6	346.04820264
608. คำพิพากษาศาล-วัด	-	-	726	344.0960264
609. คำพิพากษาศาล-ศาลทหาร	987 ^ก	UB857	-	343.010269
610. คำพิพากษาศาล-สังเขปความ	150 ^ก	K2300 ^จ	-	-
611. คำพิพากษาศาล-สารบาญ	150 ^ก	K2300 ^จ	349.5939	-
612. คำสั่ง (ตรรกชนี)	-	-	-	-
613. คู่มือประพดติกลาง, สำนักงาน	255	HV9402.55	364.63	364.63
614. เครื่องจับเท็จ	-	-	-	-
615. เครื่องหมายการค้า	673 675	K1401 K1557 T313	346.47	346.0488
616. จารีตนครบาล	-	HV8599.T5 ^ก	-	-
617. จำศาล	940	-	-	-

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
618. วิจารณ์ราย	-	HV6453 ^ก	364.1	345.03 364.3
619. แชร้	573	HG4028	346.0666	346.0666
620. แชร้เปียหาย	573	HG4028	346.0666	346.0666
621. ดอกเบีย	490	HG1623 K1095	347.7	332.8
622. ดาโต๊ะยุติธรรม	290	JQ1748	248.97 ^จ 347.65 ^จ	340.59
623. ดุลงอานาจ	-	-	-	-
624. ตัวเงินคงคลัง	-	-	-	-
625. ตาราง	859	HV6025	351.7	344.05
	888	HV8035	-	351.74
626. หนายความ	082	HV6025 K116 K126 K177	340.08 ^จ	340.088
627. หนายความ-จรรยาบรรณ	045	K116	340 340.02 340.026 340.08	340.088

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 20
N = 676				
628. ทัศนวิทยา	890	HV6025	364	364.6
		HV6251	365	
629. ทัศนสถาน	-	HV9825.7	647.96	365
630. ธรรมนุษยศาสตร์	710	KA7541	355.133	343.01
631. ธรรมศาสตร์	070	K145	-	-
	190	K155		
	200			
632. นักกฎหมาย	200	K116	050	340.088
	240		340.112	
633. นักกฎหมาย-จรรยาบรรณ	082	BJ55	340.05 ^จ	340.88
		K116		
		K123		
634. นักกฎหมาย-จริยธรรม	105	K116	340.08 ^จ	340.088
635. นักกฎหมาย-ทำเนียบนาม	090 ^ก	-	340.025 ^จ	340.025
636. นักกฎหมาย-บทความ	082	K116	340.112	-
637. นักโทษ	-	HV9481	365.4	345.03
		HV9825.7		364.3
638. นักโทษ-การฝึกอบรม	-	HV8883.3 ^ก	365.4 ^จ	365.66
639. นักโทษการเมือง	-	-	-	-

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซีลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
640. นักสืบ	-	UV9717 ^ก	-	-
641. นิติเวช	270	RA541	340.6 ^จ	614
		RA1053	343.1 ^จ	
			614.9 ^จ	
642. นิติเวชวิทยา	270	RA1051	340.6 ^จ	614
	888	RA1055		
	890			
643. นิติศาสตร์	210	JC179	340.07 ^จ	340.07
		K100		
644. นิติศาสตร์มหาดบัณฑิต	370	K100 ^จ	340.07 ^จ	340.07
645. เนติบัณฑิตย-การศึกษา และการสอน	086 070	K100 ^จ	340.07 ^จ	340.07
646. เนติบัณฑิตยสภา	086	K110	340.06 ^จ	340.06
647. เนติบัณฑิตยสภา-กรรมการ	518	K110	340.06	340.06
	590			
	975			
648. เนติบัณฑิตยสภาระหว่าง ประเทศ	-	-	-	-
649. บริษัทมหาชน	635	HF1382.6	347.39 ^ข	346.06

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวข้อเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
650. บุคคลผู้พันโทช, การ สงเคราะห์	-	HV9402.55	-	-
651. เพลี้ยจากร	-	-	-	-
652. พระราชกฤษฎีกา	-	-	-	-
653. พระราชบัญญัติ	190 880	JK540	348	-
654. ภาษากฎหมาย	210	K50 K52 PL4196	-	-
655. รัชฎากร	973 975	HJ3617.56 HJ3638	336.2	343.04
656. สัมละลาย	695	HG3769	332.75	346.07
657. ลูกขุน	720 ^ก	JF723 K5425	-	347.052
658. ลูกจ้าง	590	HD5717	331.2	331.3
659. วิธีพิจารณาคดีเด็กและ เยาวชน	860 861 865	HV9096 JQ1748	348.04	345.08

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซีลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทัศนียมของคิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
660. วิธีพิจารณาคดีภาษีอากร	975	HJ3617.56 HJ4771.55 JQ1748	-	343.040269
661. วิธีพิจารณาคดีแรงงาน	660	JQ1748 K1741	-	344.010269
662. ศาล-การปฏิรูป	-	-	-	-
663. ศาลต่างประเทศ	-	-	-	-
664. ศาลทหาร	710 865	UB857	343.1	343.010269
665. ศูนย์แนะนำกฎหมายเคลื่อนที่	-	-	-	-
666. สถานพินิจและคุ้มครอง เยาวชน	865	HV9096	345.8	365.42
667. สถานภาพทางกฎหมาย	-	-	-	-
668. สภที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	912	-	-	-
669. สภที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน	912	-	-	-
670. สมบูรณาญาสิทธิราชย์	-	-	321.6	321.6
671. สิทธิบัตร	673	K1505.2 K1577	608.026	346.0486

ตาราง 7 (ต่อ)

หัวเรื่อง	ระบบการจัดหมู่ หนังสือของซิลเลอร์	ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน	ระบบทศนิยมของดิวอี้	
			ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 17	ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 20
N = 676				
672. สุภาชิตกฤตหมาย	200	K58	-	-
	560			
673. หลักทรัพย์	-	HG4651-4841	332.63 ^จ	346.092
674. อาชญากรรมและอาชญากร	-	HV7100.55	364 ^จ	364.4
-การป้องกันและปราบปราม				
675. อาชญากรรมและอาชญากร	-	HV7100.55 ^ค	364 ^จ	364.3
-ทะเบียนประวัติ				
676. อาชญาวิทยา	890	HV6025	364	364
รวม	676	487	447	435
ร้อยละ	100	72.04	66.12	64.35

จำนวนหัวเรื่องที่ใช้เป็นเกณฑ์มีทั้งหมด 676 หัวเรื่อง จากตารางที่ 6 ปรากฏว่าระบบการจัดหมู่หนังสือซิลเลอร์มีเลขหมู่ตามเกณฑ์หัวเรื่อง 487 หัวเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 72.04 มีจำนวนเลขหมู่ทั้งหมด 202 เลขหมู่ และมีจำนวนเลขหมู่ที่มีการใช้ซ้ำกันหัวเรื่องที่แตกต่างกันจำนวน 103 เลขหมู่

ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันมีเลขหมู่ตามเกณฑ์หัวเรื่อง 467 หัวเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 69.08 มีจำนวนเลขหมู่ทั้งหมด 303 เลขหมู่ และมีจำนวนเลขหมู่ที่มีการใช้ซ้ำกันหัวเรื่องที่แตกต่างกันจำนวน 118 เลขหมู่

ระบบทศนิยมของดิอาอ็อบบัพิมพ์ครั้งที่ 17 และแผนการจัดหมู่หมวด 343 และ 347 สำหรับหนังสือกฎหมายไทยของหอสมุดกลาง กระทรวงยุติธรรม มีเลขหมู่ตามเกณฑ์หัวเรื่อง 447 หัวเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.12 มีจำนวนเลขหมู่ทั้งหมด 261 เลขหมู่ และมีจำนวนเลขหมู่ที่มีการใช้ซ้ำกันหัวเรื่องที่แตกต่างกันจำนวน 109 เลขหมู่ ส่วนระบบทศนิยมของดิอาอ็อบบัพิมพ์ครั้งที่ 20 มีเลขหมู่ตามเกณฑ์หัวเรื่อง 435 หัวเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 64.35 มีจำนวนเลขหมู่ทั้งหมด 238 เลขหมู่ และมีจำนวนเลขหมู่ที่มีการใช้ซ้ำกันหัวเรื่องที่แตกต่างกันจำนวน 101 เลขหมู่